

สายการบินเอทีฮัด ผู้ให้บริการในระดับชั้นเฟิร์ล บิสิเนส คลาส ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่ประเทศจีน



สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้รับรางวัลชั้นธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี “Business Class of the Year” ซึ่งสายการบินเอทีฮัดได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในงานเบส ทราเวล มีเดีย อวอร์ด “Best Travel Media Awards” ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง

การได้รับรางวัลนี้จะทำให้สายการบินเอทีฮัดที่ให้บริการในตลาดของประเทศจีน ช่วยสร้างประสบการณ์

ที่น่าประทับใจสำหรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการในชั้นบิสิเนส คลาส ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าด้านการให้บริการบนเครื่องบิน การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการให้บริการที่นั่งของผู้โดยสาร

มร. เจมส์ ไฮแกน ประธาน และประธานกรรมการบริหารของสายการบินเอทีฮัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีและภูมิใจที่ได้รับรางวัลชั้นธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี “Business Class of the Year” ในงานเบส ทราเวล มีเดีย อวอร์ด “Best Travel Media Awards” ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เราได้ตระหนัก และความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้โดยสาร ซึ่งไม่เพียงแต่ดีที่สุดในการให้บริการในระดับชั้นเฟิร์ล บิสิเนส คลาส แต่ยังรวมถึงการให้บริการในเที่ยวบินของเราไปยังประเทศจีนอีกด้วย เพราะเรามีเป้าหมายหลักเพื่อจะตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะด้านของนักท่องเที่ยวจีน”

“ในปัจจุบัน มีสายการบินในประเทศ และต่างประเทศจำนวนมากที่ให้บริการในตลาดจีน จึงทำให้ผู้โดยสารชาวจีนมีตัวเลือกมากมายในการที่จะเลือกเดินทาง ดังนั้นสายการบินเอทีฮัด มีความยินดีที่จะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการแข่งขันในการให้บริการในตลาดที่สำคัญอย่างประเทศจีน”

ในปีนี้นายการบินเอทีฮัดได้รับรางวัลชั้นธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี ซึ่งก่อนหน้านี้สายการบินเอทีฮัดเคยได้รับรางวัลมาแล้ว 3 รางวัลจากงานเบส ทราเวล มีเดีย อวอร์ด “Best Travel Media Awards” ที่จัดขึ้นในประเทศจีน ได้แก่ รางวัลสายการบินที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งปีประจำปี 2552 (Fastest Growing Airline of the Year in 2009) รางวัลสายการบินที่ดีที่สุดสำหรับการส่งเสริมเส้นทางใหม่ประจำปี 2554 (Best Airline for Promoting New Routes in

2011) และรางวัลชั้นธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2555 (Best Business Class of the Year in 2012) รวมทั้งหมด 4 รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลนี้ถูกจัดขึ้นโดยเบส ทราเวล (Best Travel) สื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำทางด้านการค้า และการท่องเที่ยวของจีน และรางวัลนี้ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม



คำบรรยายใต้ภาพ : มร. เร็มโก อัลตรูอิส ผู้จัดการทั่วไปของสายการบินเอทิฮัด ประจำประเทศจีน เป็นตัวแทนของสายการบินเอทิฮัด เข้ารับรางวัลชั้นธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปีในงานเบส ทราเวล มีเดีย อวอร์ด “Best Travel Media Awards” ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมแมริออท กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

เกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัด

สายการบินเอทิฮัด เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เริ่มให้บริการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2546 และในปี พ.ศ. 2555 ได้ให้บริการแก่ผู้โดยสารถึง 10.3 ล้านคน จากฐานการบิน ณ สนามบินนานาชาติอาบูดาบี ปัจจุบันสายการบินเอทิฮัดให้บริการเที่ยวบิน 102 เมืองจุดหมายปลายทางการเดินทางและขนส่งสินค้า ครอบคลุมตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา ด้วยเครื่องบินแอร์บัสและโบอิงจำนวน 87 ลำ และอีกกว่า 220 ลำที่ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องบินโดยสารโบอิง 787 ดรีมไลเนอร์จำนวน 71 ลำ เครื่องบินโดยสารโบอิง 777-Xจำนวน 25 ลำ เครื่องบินแอร์บัส เอ 350 จำนวน 62 ลำ และ เครื่องบินแอร์บัส เอ380 จำนวน 10 ลำ ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดของโลกทั้งนี้สายการบินเอทิฮัดยังได้เข้าถือครองหุ้นในสายการบินแอร์เบอร์ลิน สายการบินแอร์เซเชลส์ สายการบินเวอร์จินออสเตรเลีย สายการบินแอร์ลีนกัส สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ สายการบินเอทิฮัดจะทำการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของสายการบินในไตรมาส 1 ปี 2557 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับได้รับการอนุมัติตามกฎหมายและเริ่มให้บริการ เอทิฮัด รีเจียนนอลภายหลังการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.3 ของสายการบินดาร์วินสัญชาติสวิสนอกจากนี้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 สายการบินเอทิฮัดจะเข้าถือครองหุ้น 49 เปอร์เซ็นต์ในสายการบินแอร์เซอร์เบีย ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัดได้ที่ www.etihad.com